

QUỐC HỘI KHÓA XV  
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/ĐĐBQH-VP

Đắk Nông, ngày 07 tháng 7 năm 2022

V/v đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị,  
phản ánh của cử tri sau Kỳ họp thứ 3,  
Quốc hội khóa XV

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông;
- Ủy ban nhân dân các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa.

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Từ ngày 21/6 đến 24/6/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại các huyện, thành phố. Sau khi tổng hợp, rà soát, có một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri chưa được trả lời dứt điểm, cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển các ý kiến này đến UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố để xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri như sau:

### **1. Về lĩnh vực đất đai, Tài nguyên - Môi trường**

- *Cử tri Ngô Thị Hiền - Thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp phản ánh:* Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Kilaco Đắk Nông thu mua xỉ than của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV và đổ tại bãi trên địa bàn thôn 2, xã Nhân Đạo dẫn đến tình trạng bụi xỉ than bay qua rẫy, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân cũng như năng suất cây trồng. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần và được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận đơn; đồng thời cam kết sẽ giải quyết vụ việc trước ngày 19/6/2022, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

- *Cử tri Trần Văn Nghị - Thôn Châu Thành, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp có ý kiến:* Tại thôn Châu Thành có 01 trại heo thường xuyên xả chất thải ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các hộ dân xung quanh,

cũng như môi trường sinh thái. Các hộ dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng và đã được giải quyết; tuy nhiên sau đó thì trại heo trên vẫn tiến hành xả thải. Cử tri đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

- *Cử tri Đào Văn Thành - Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp có ý kiến:* Gia đình ông bị cấp chồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ông đề nghị UBND huyện Đắk R'Lấp chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, sớm giải quyết vấn đề này cho gia đình ông.

- *Cử tri Đặng Tiến Thành - Thôn Tân Hòa, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến:* Trên địa bàn xã Đắk R'Moan có tuyến đường tránh đô thị Gia Nghĩa đi qua, một số đoạn quy hoạch (phân khu đất ở dự trữ). Việc quy hoạch đã 5 năm nay mà chưa triển khai gây khó khăn cho việc chuyển đổi đất thổ cư và xin phép xây dựng của các hộ dân sinh sống trong vùng quy hoạch. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng để nhân dân ổn định cuộc sống. Việc quy hoạch dự án khu sinh thái lòng hồ thủy điện Đắk R'Tih, đề nghị cần xác định ranh giới cụ thể đất của dự án, các khu vực còn lại phù hợp với đất ở thì cho các hộ dân chuyển đổi sang đất ở và cấp phép xây dựng theo quy định.

- *Cử tri Hoàng Văn Thường - thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp có ý kiến:* Năm 2017, Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank Nhân Cơ đã niêm yết công khai và bán đấu giá 01 lô đất. Ông đã tham gia đấu giá và trúng lô đất trên với số tiền là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như chưa được bàn giao diện tích đất nói trên. Cử tri đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến với Ngân hàng Agribank tỉnh Đắk Nông để sớm bàn giao lô đất nói trên cho gia đình ông.

- *Cử tri Lê Doãn Lượng - Thôn 3/2, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil có ý kiến:* Hiện nay việc chuyển đổi đất thổ cư trong cùng một diện tích đất nông nghiệp của các hộ gia đình, do không đủ tiền để chuyển đổi đất thổ cư một lần nên gia đình cử tri đã chuyển đổi một phần diện tích phía trước để làm nhà ở. Hiện nay gia đình làm thủ tục xin chuyển đổi thêm diện tích đất thổ cư thì không chuyển đổi được vì lý do là phần diện tích đề nghị chuyển đổi không có đường đi qua. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục để ông thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo theo quy định.

- *Cử tri xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô kiến nghị:* Lâm trường Đức Lập, huyện Đắk Mil giải thể từ năm 2016 nhưng việc giải quyết về đất đai liên quan đến các hộ dân là công nhân thuộc lâm trường đến nay chưa giải quyết dứt điểm như: Diện tích đất trồng cà phê của lâm trường xen kẽ với đất sản xuất của người dân; một số diện tích đất hiện nay bị người dân xâm chiếm trái phép; việc giao đất cho người dân theo hợp đồng là 50 năm, tuy nhiên phía lâm trường và chính quyền quản lý hiện nay phân lô bán đấu giá, trong khi công nhân đã cống hiến và lao động sản xuất trên đất thuộc lâm trường nhiều năm nay không được quan tâm. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan sớm xem xét bóc tách diện tích đất trồng cà phê của lâm trường xen kẽ với đất của người dân;

xem xét việc phân lô bán đấu giá đối với diện tích đất thuộc lâm trường cà phê Đức Lập có phù hợp hay không? Việc để người dân xâm chiếm đất của lâm trường thì trách nhiệm thuộc về ai? Việc giải quyết đất của lâm trường phải đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, người lao động, công nhân đã từng tham gia sản xuất, canh tác trên diện tích đất trên.

- *Cử tri huyện Đắk Song có ý kiến:* Hiện nay trên địa bàn huyện Đắk Song đang tiến hành xây dựng đường điện 135 Kv để phục vụ việc truyền tải điện từ các dự án điện gió. Việc đầu tư xây dựng các trụ điện và đường dây 135 Kv sẽ ảnh hưởng đến đất đai, cây cối hoa màu, tài sản của người dân. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với chủ đầu tư xây dựng đường điện 135 Kv khi tiến hành thu hồi đất, kiểm kê cây cối hoa màu, tài sản của người dân cần phải tiến hành nhanh chóng, kịp thời và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, tránh để cử tri khiếu kiện, tạo điểm nóng tại địa phương.

## 2. Về lĩnh vực giao thông

- *Cử tri Phạm Thị Hoa - Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến:* Hiện nay đoạn đường đi vào Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân bị xuống cấp trầm trọng. Cử tri đề nghị các cấp xem xét, sửa chữa để người dân thuận tiện đi lại.

- *Cử tri Trần Hoa Linh - Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:* Đoạn đường thuộc địa phận tổ 2, thôn 5, xã Nhân Cơ và nhiều đoạn khác trên tuyến đường Quốc lộ 14 do không có mương thoát nước nên vào mùa mưa nước thường xuyên tràn vào nhà dân, gây khó khăn trong việc đi lại. Cử tri đề nghị UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư công trình xây dựng bố trí mương thoát nước cho phù hợp.

- *Cử tri Cù Xuân Toán - Thôn Tân An, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến:* Cử tri đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm quy hoạch tuyến đường Ngâm 18 ra Quốc lộ 14 là tuyến đường liên huyện để đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân; đồng thời sớm nâng cấp cây cầu Ngâm 18 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của Nhân dân trên địa bàn xã Đắk R'Moan.

- *Cử tri Đặng Tiến Thành - Thôn Tân Hòa, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến:* Tuyến đường từ Trung tâm xã vào bon Đắk R'Moan qua quá trình khai thác sử dụng hiện đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và việc đi lại của nhân dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa nâng cấp.

- *Cử tri Bùi Văn Tiến - Thôn Tân Hiệp, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến:* Hiện nay đang thực hiện việc cắm mốc, phóng tuyến Dự án đường cao tốc đoạn đi qua xã Đắk R'Moan, nhưng do thông tin chưa đầy đủ nên cử tri không biết được việc cắm mốc, phóng tuyến như vậy dựa vào đâu và tiến

độ triển khai dự án như thế cần công khai rộng rãi để người dân biết, yên tâm sinh sống.

- *Cử tri huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:* Người dân thống nhất cao đối với chủ trương triển khai dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước). Tuy nhiên, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân nằm trong dự án đường cao tốc thực hiện một số nội dung như sau:

+ Khi thực hiện giải tỏa đền bù phải nhanh chóng triển khai công tác thu hồi đất và hỗ trợ bồi thường cho người dân để sớm ổn định cuộc sống;

+ Kịp thời cấp đất tái định cư đối với những hộ dân thuộc đối tượng được hỗ trợ;

+ Đối với đường cao tốc đi ngang qua diện tích rẫy, vườn của dân (chia đôi vườn, rẫy), đề nghị tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân trong việc canh tác, sản xuất, nguồn nước tưới, đường dân sinh, đường điện.

+ Đối với việc thu hồi đất, những diện tích còn lại không thể canh tác thì đề nghị thu hồi hết diện tích đất để người dân thuận tiện chuyển đến nơi ở, nơi sản xuất mới;

+ Cần xây dựng phương án áp mức bồi thường đất, cây trồng, vật kiến trúc cho phù hợp điều kiện thực tế hiện nay.

- *Cử tri Vũ Trung Thành - Thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song phản ánh:* Hiện nay xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song đã được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tuy nhiên, theo phản ánh thì hiện nay các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn xuống cấp nghiêm trọng, không có hệ thống thoát nước, lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trên.

### **3. Về đền bù giải phóng mặt bằng**

- *Cử tri Đào Văn Thành - Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp có ý kiến:* Năm 2005, một phần diện tích đất của gia đình đã được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án điện, chế độ về bồi thường dự án đã chi trả, nhưng gia đình vẫn chưa được cấp đất tái định cư. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời cụ thể gia đình ông có được hỗ trợ tái định cư không? Nếu được hỗ trợ thì đến khi nào mới được cấp đất, lý do tại sao thực hiện chậm trễ, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai? Ngoài ra, sau khi được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án điện, diện tích đất còn lại của gia đình là hơn 2 sào, diện tích đất trên có đường dây điện đi qua, gây khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra hiện trạng và có phương án bồi thường cho phù hợp đảm bảo điều kiện sản xuất cho gia đình.

- *Cử tri Nguyễn Thị Mừng - Bon Đăk R'Moan, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa có ý kiến:* Gia đình bà thuộc diện có đất giải tỏa để xây dựng lòng hồ thủy điện Đăk R'Tih, gia đình đã nhận tiền đền bù, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất tái định cư. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bố trí đất tái định cư cho gia đình bà.

- *Cử tri Nguyễn Ngọc Biên - Thôn Tân Phương, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:*

+ Gia đình ông là Nguyễn Ngọc Biên cùng các hộ Phan Văn Giới, Bùi Xuân Lanh, Đoàn Văn Bảy, Đoàn Văn Tuyền, Vũ Văn Cầu, Nguyễn Thị Diên đều thuộc thôn Tân Phương, xã Đăk R'Moan chưa được nhận đất tái định cư thuộc dự án hồ thủy điện Đăk R'Tih do ngày trước ông Ngô Quang Minh, ông Trần Đăng Tùng xác nhận sai. Cử tri đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết quyền lợi cho các hộ dân.

+ Gia đình ông có 400m<sup>2</sup> đất thổ cư, năm 2018 đã đo đạc và đóng thuế. Nay nguyện vọng của gia đình ông muốn tách thành 04 thửa. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Gia Nghĩa yêu cầu phải đo đạc lại. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra việc Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Gia Nghĩa hướng dẫn như vậy đúng hay sai?

#### **4. Lĩnh vực đầu tư - xây dựng**

- *Cử tri Cù Xuân Toán - Thôn Tân An, xã Đăk R'Moan, Tp Gia Nghĩa có ý kiến:* Đề nghị UBND thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các phòng ban chuyên môn sớm quy hoạch diện tích đất xây dựng nghĩa trang để người dân có nơi chôn cất.

- *Cử tri Nghiêm Xuân Dung - Thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song có ý kiến:* Công trình nước sạch nông thôn của xã có mức đầu tư 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, công trình đã hoàn thành mấy năm nay nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra công trình này và có phương án khắc phục tránh gây lãng phí.

#### **5. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn**

- *Cử tri Nguyễn Thị Út - Xã Cư Knia, huyện Cư Jút có ý kiến:* Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cơ chế chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp về xây dựng mặt bằng, nhà xưởng, đảm bảo đầu ra đối với các sản phẩm là nông sản... để thúc đẩy Hợp tác xã phát triển có hiệu quả hơn. Đồng thời, tổ chức quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp gắn với việc tìm thị trường tiêu thụ, kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để góp phần phát triển sản xuất, ổn định đầu ra đối với sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- *Cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh:* Giá các mặt hàng nông sản thường xuyên mất giá, một số sản phẩm nông nghiệp người dân sản xuất ra không tiêu thụ được, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao so với mọi năm (có nhiều chủng loại tăng gấp đôi, gấp ba lần). Tuy nhiên, tình trạng giống cây trồng, vật tư nông

nghiệp giả, kém chất lượng vẫn còn trôi nổi trên thị trường, người dân không thể kiểm chứng được đâu là sản phẩm chất lượng, kém chất lượng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, năng suất cây trồng, chất lượng nông sản sau thu hoạch. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này trên địa bàn (quản lý về nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm, giấy phép, hóa đơn mua bán), xử lý thật nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đồng thời có giải pháp hỗ trợ đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp do người dân sản xuất.

## 6. Lĩnh vực điện

- *Cử tri Lê Đình Lâm - Thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:* Người dân thôn Quảng Lợi nằm sát trụ sở UBND xã Nghĩa Thắng và trục đường giao thông liên xã, hiện nay đã được Nhà nước quan tâm kéo đường điện được 1km trên trục đường giao thông liên xã. Từ năm 2006 đến nay cử tri đã kiến nghị nhiều lần về việc tiếp tục kéo thêm đường điện khoảng 1,5km để phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân nhưng chưa được ngành điện giải quyết, người dân tự kéo điện bằng trụ gỗ, đường điện yếu, không an toàn. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng, ngành điện sớm khảo sát, đầu tư phần còn lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

- *Cử tri Bùi Văn Dương - Thôn Thuận Bình; cử tri Trần Thị Mến - Thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song kiến nghị:* Xóm 5, thôn Thuận Bình có 100 hộ dân; xóm 4, thôn Thuận Thành có 63 hộ dân đến nay chưa có lưới điện hạ thế. Hiện nay, người dân tự kéo điện bằng trụ gỗ, điện yếu, khoảng cách xa so với đường điện hạ thế nên không đảm bảo an toàn, bị hao hụt nhiều vì vậy giá điện cao hơn so với quy định. Cử tri đề nghị các cơ quan có liên quan và ngành điện sớm quan tâm, xem xét đầu tư lưới điện hạ thế để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

## 7. Lĩnh vực tín dụng

- *Cử tri trên địa bàn tình phản ánh:* Hiện nay có tình trạng các tổ chức tín dụng ép buộc khách hàng mua bảo hiểm sau đó mới cho giải ngân các khoản vay. Cử tri đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh vấn đề trên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vay vốn phục vụ phát triển kinh tế và các nhu cầu dân sinh khác.

## 8. Về một số vấn đề khác

- *Cử tri Trần Văn Biên - Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:* Vé vào cổng và phí sử dụng dịch vụ của các Khu du lịch (Ví dụ: Khu du lịch Tà Đùng) rất cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý phí dịch vụ Du lịch trên địa bàn; đồng thời xem xét quyết định mức phí dịch vụ cho phù hợp, đảm bảo cho mọi người dân được tham quan các khu du lịch của địa phương.

- Cử tri Bùi Văn Kim - Thôn Thuận Tình, xã Thuận Hạnh, huyện Đák Song: Thời gian qua, đã có các đối tượng lừa đảo đưa trẻ em vượt biên sang Campuchia để lao động trái phép. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn triệt để hoạt động trên và điều tra xử lý các đối tượng vi phạm.

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Đề nghị UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố có ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời xem xét, chỉ đạo giải quyết và thông báo kết quả đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng CTQH, DN;
- Lưu: VT.

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI**  
**KT. TRƯỞNG ĐOÀN**  
**PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**Dương Khắc Mai**